

แผนการใช้งบประมาณระดับประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายหัว)แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

1. งานด้านบริหารงานวิชาการ	ร้อยละ 45
2. งานด้านบริหารงานบุคคล	ร้อยละ 10
2. งานด้านบริหารงานงบประมาณ	ร้อยละ 10
4. งานด้านบริหารงานทั่วไป	ร้อยละ 20
5. งบสำรองจ่าย	ร้อยละ 15

เป้าหมายในการนำไปใช้

1. บริหารงานด้านวิชาการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ สื่อ การสอนให้บรรลุเป้าหมายตามผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้
2. บริหารงานด้านบุคคล สนับสนุนในด้านการพัฒนาครู การบริหารงานของผู้บริหาร
2. บริหารงานด้านงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
4. บริหารงานด้านบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
5. สำรองจ่าย กรณี โครงการพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายในรายละเอียดในแต่ละข้อใช้งบประมาณ ดังนี้

งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ระดับประถม นักเรียนจำนวน 298 คน เป็นเงินจำนวน 566,200 บาท

1. งานด้านบริหารงานวิชาการ	ร้อยละ 45	รวมเป็นเงิน	254,790 บาท
2. งานด้านบริหารงานบุคคล	ร้อยละ 10	รวมเป็นเงิน	56,620 บาท
2. งานด้านบริหารงานงบประมาณ	ร้อยละ 10	รวมเป็นเงิน	56,620 บาท
4. งานด้านบริหารงานทั่วไป	ร้อยละ 20	รวมเป็นเงิน	113,240 บาท
5. งบสำรองจ่าย	ร้อยละ 15	รวมเป็นเงิน	84,930 บาท

ตารางแสดงแผนการใช้งบประมาณรายหัวระดับประถมศึกษา

รายงาน/รายละเอียดของงาน	เป้าหมาย	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
<p><u>พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ</u> <u>ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล 2.จัดกิจกรรมชมรมวอลเลย์บอล 3.จัดกิจกรรมชมรมศิลปะ 4.จัดกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์ 5.จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 6.จัดกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย 7. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตี 8.จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 4. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพอใจ ร้อยละ 85 	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>
<p><u>เด็กดีศรีละหาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2.กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 3.กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนดีเด่น และมอบเกียรติบัตรนักเรียน ป.6 4.ชมรมจริยธรรม 5.กิจกรรมการละหมาด 6.กิจกรรมการให้สลาม 7.กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รักษ์ ภูมิใจ รู้คุณค่า และสืบสานความเป็นเมืองปัตตานี 4.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 4. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 	<p>จำนวน 25,000 บาท</p>

<p><u>พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมห้องสมุดสัญจร 2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3.กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน 4.กิจกรรมบันทึกการอ่าน 5.กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ทั้งในและนอกโรงเรียน 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 5. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพอใจร้อยละ 85 	<p>จำนวน 25,000 บาท</p>
<p><u>พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ โครงงาน 2. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด 4. กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์ 5. กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์ 6. กิจกรรมบันทึกการอ่าน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยคำภาษาหรือวิธีการของตนเอง 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถกำหนดเป้าหมาย คาคการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 5. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 85 	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>

<p><u>พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2.กิจกรรมการเรียนรู้นำเสนอผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3.กิจกรรมพัฒนาการสอน 8 กลุ่มสาระ 4.กิจกรรมการพัฒนาไอเน็ต 5.กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 6. กิจกรรมจัดทำข้อสอบวัดผลตามตัวชี้วัด 7. กิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 4. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 5. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85 	จำนวน 81,790 บาท
<p><u>พัฒนาทักษะสร้างสรรค์ผลงานสู่อาชีพสุจริต</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่สุจริต 3.กิจกรรมพานักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ 4.กิจกรรมสถานักเรียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบการทำงาน 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาและภูมิใจในผลงานของตนเอง 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 	จำนวน 11,000 บาท

<p>พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>1.จัดประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>2.จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาพิเศษ</p> <p>3.จัดกิจกรรมดำเนินการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์</p> <p>4.จัดกิจกรรมจัดทำชุดฝึกการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้ง 8 สาระ</p> <p>5.จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน</p> <p>6.จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85</p> <p>2. เพื่อให้สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 85</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความถนัด ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ด้วยตัวเองตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85</p> <p>5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและมีการนำผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 85</p> <p>6. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน</p>	<p>จำนวน 67,000 บาท</p>
--	--	-------------------------

<p><u>ประกันคุณภาพภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3. จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศและจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลของการประเมินคุณภาพภายใน 4. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 5. จัดทำรายงานประจำปีของการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้สถานศึกษา ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 2. เพื่อจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 3. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 4. เพื่อติดตามและตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 5. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 85 6. เพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีของการประเมินคุณภาพภายใน ให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นได้ตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 7. คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนร้อยละ 85 	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
--	---	-------------------------

<p>อัลกุรอานนำทางสร้างสรรค์</p> <p>คุณธรรม</p> <p>★ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอัลกุรอาน ตอนเช้าเวลา 08.30 – 09.00 ตลอดปีการศึกษา 2559</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และมีสมาธิในการเรียน 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอ่านอัลกุรอานและท่องจำอัลกุรอาน ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการอบรมจริยธรรมควบคู่กับการเรียนอัลกุรอาน 5. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถท่องจำคูอาในชีวิตรประจำวันได้ 6. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 85 	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระที่สอน 2. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน 3. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 4. กิจกรรมวิจัยเพื่อแก้ปัญหา นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูร้อยละ 90 มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ครูร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 3. ครูร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้านสติปัญญา 4. ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 5. ครูร้อยละ 90 มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 6. ครูร้อยละ 90 ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 7. ครูร้อยละ 90 มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 8. คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85 	<p>จำนวน 44,620 บาท</p>

<p><u>ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ชุมชน และประชุมผู้ปกครอง 3. กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครูที่มุ่งมั่นและอุทิศตนในการจัดการเรียนการสอน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนและรับผิดชอบในการสอนที่ได้รับมอบหมาย 2. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 3. คณะครูและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85 	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>
---	---	-------------------------

<p>การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารเข้ารับการอบรม ศึกษา เอกสาร ศึกษาคู่มือ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานทางการศึกษาอื่นจัดขึ้น แล้วนำมาพัฒนาตนเอง ตามความรู้ที่ได้รับ 2. บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารแบบ PDCA และหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. จัดทำแผนภูมิการจํอดักรและโครงสร้างการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 4. จัดทำแผนภูมิการจํอดักรและโครงสร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 5. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดำเนินการอย่างเป็นระบบ 6. จัดการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และระบบบริหารงานทั่วไป ด้วยระบบคุณภาพ PDCA 7. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 8. จัดให้มีการพัฒนานุเคราะห์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 3. เพื่อให้ผู้บริหารบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 4. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 5. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจผลการจัดการศึกษาตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 6. เพื่อให้ผู้บริหารให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลาตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 	<p>จำนวน 2,000 บาท</p>
---	---	------------------------

<p>จัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมวัสดุ</p> <p>ครุภัณฑ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำรววัสดุที่มีอยู่ 2. สำรวความต้องการใช้วัสดุ 3. ดำเนินการจัดซื้อ 4. คณะกรเบิกไปใช้ 5. สำรววัสดุที่ต้องการซ่อมและดำเนินการซ่อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครูจำนวน 24 คนมีวัสดุใช้อย่างพอเพียง 2. การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ผู้ปกครอง ชุมชน ได้สะดวก รวดเร็ว 3. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 	จำนวน 46,620 บาท
<p>การพัฒนาระบบบริหารงาน</p> <p>งบประมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 2. กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3. กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชี 4. กิจกรรมตรวจสอบ ติดตามการเงินและบัญชี 5. กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการงานงบประมาณ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ หลักฐานงานพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ร้อยละ 100 3. มีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณ ที่ถูกต้อง ครบคลุม เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน ร้อยละ 100 	จำนวน 10,000 บาท

<p><u>ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ (เด็กไทยฟันดี) 2.จัดกิจกรรม อย.น้อย 3. จัดกิจกรรมเสียงตามสายส่งเสริมสุขภาพ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5.จัดกิจกรรมดูแลนักเรียนเจ็บป่วย 6. จัดกิจกรรมการเดินแอโรบิก 7.จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 8.จัดกิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย 9. จัดกิจกรรมสูชาน้ำใช้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 4. ผู้เรียนครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพอใจ ร้อยละ 85 	จำนวน 11,000 บาท
<p><u>คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ร่วมพัฒนาโรงเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหาร เพื่อวางแผนในการบริหาร โรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียน 2. ทำแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน และหลักสูตรการศึกษา 3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 85 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดตามเกณฑ์พิจารณา 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 85 ได้กำกับติดตาม ดูแล และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามเกณฑ์พิจารณา 3. คณะครูและผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือตามเกณฑ์พิจารณา 4. คณะครูและผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ ในการดำเนินงานของโครงการ 	จำนวน 10,000 บาท

<p><u>ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. คัดกรองนักเรียน 3. จัดกิจกรรมโฮมรูม 4. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มี ปัญหา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้สถานศึกษา ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคนตาม เกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. คณะครู ชุมชน นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง พอใจต่อโครงการร้อยละ 85 	จำนวน 8,480 บาท
<p><u>สิ่งแวดล้อมงามตา ส่งเสริมปัญญา กว้างไกล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 2. กิจกรรมจัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้ 3. กิจกรรมหนึ่งอาคารหนึ่ง สวนหย่อม 4. กิจกรรมแบ่งเขต ทำความ สะอาด 5. กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกไม้ ประดับ 6. กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วย สื่อเทคโนโลยี 7. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่ มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การ ได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 2. เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมตามเกณฑ์พิจารณา ร้อยละ 90 4. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 4. คณะครู นักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ 85 	จำนวน 18,000 บาท

<p>สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 3.กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่วันเด็ก และฮารีรายอ 4.กิจกรรมออชัวร์สัมพันธ์ 5. กิจกรรมเมอลิด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และให้บริการชุมชน มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน ตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 2. เพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างชุมชนและสถานศึกษาตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85 3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 	จำนวนเงิน 20,000 บาท
<p>ส่งเสริมวินัยประชาธิปไตย</p> <p>แข่งขัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมเดินแถว 2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกี่ยวกับประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ 3. กิจกรรมแนะแนว ประจำสัปดาห์แก่นักเรียน 4.จัดกิจกรรมประกวด คำขวัญ เรียงความ วาดภาพ จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ ในหัวข้อประชาธิปไตย 5.กิจกรรมสถานนักเรียน 6.กิจกรรมลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบในหน้าที่และรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 6. ผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 85 	จำนวน 15,760 บาท

<p><u>เศรษฐกิจพอเพียง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 2.กิจกรรมออมทรัพย์ 3.กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 4.กิจกรรมแปรรูปอาหาร (แหนมเห็ด) 5.กิจกรรมเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความขยันหมั่นเพียร 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักประหยัด อดออม 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการทำงาน 4. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีเจตคติที่ดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>
<p><u>โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี / กิจกรรมชมรม 2. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. กิจกรรมรณรงค์วันสำคัญต่อต้านยาเสพติด 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 5. กิจกรรมจิตอาสาและผู้นำเพื่อประโยชน์ 6. กิจกรรมสำคัญทางศาสนา/ กิจกรรมค่ายคุณธรรม 7. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 8. กิจกรรม TOBE NUMBER ONE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองทุกคน มีจิตสำนึก ร่วมกันในการดูแลนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่ม เผื่อระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 3. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ในชุมชนทุกคนให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและมีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 5. ผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

<u>โครงการอาหารกลางวัน</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 	จำนวน 1,624,000 บาท
----------------------------	--	---------------------